

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิด 33.71 ทรงตัวจากวานนี้ รอปัจจัยใหม่ จับตานิโบายสหรัฐ-ถ้อยแถลงจหนท.เฟด

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิดตลาดเช้าอยู่ที่ระดับ 33.71 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวเท่ากับปิดตลาดช่วงเย็นวานนี้ เนื่องจากเมื่อคืนตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการทำให้ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา โดยตลาดรอดูความเคลื่อนไหวในการดำเนินนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ส่วนปัจจัยในประเทศติดตามทิศทางของเงินทุนต่างประเทศจากนักลงทุนต่างชาติและการค้าทอง

"บาทเปิดตลาดเช้านี้ทรงตัวเท่ากับช่วงเย็นวานนี้ เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามา" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 33.55 - 33.85 บาท/ดอลลาร์

\*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 151.57 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 151.79 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0480 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0473 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถูวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของธปท.อยู่ที่ระดับ 33.704 บาท/ดอลลาร์

-กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ตลท. เตรียมนัดหารือกับ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เสนอขอสิทธิประโยชน์ทางภาษีพิเศษ 2 เรื่อง สำหรับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เข้าร่วมในโครงการจับพัสลัส คือ ขอยกเว้นกำไรส่วนเพิ่มตลอดในช่วง 3 ปี ของ บจ.ที่เข้าร่วมจับพัสลัสกรณี บจ.ที่เสนอแผนเพิ่มมูลค่าบริษัทแล้วสร้างการเติบโตได้ตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันจะขอนิรโทษกรรมภาษี สำหรับกรณี บจ.เข้าไปซื้อหรือควบรวมกิจการกับบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ที่อาจมีการทำบัญชีสองเล่ม ไม่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังในส่วนที่ไม่ได้รายงานบัญชีเพื่อยื่นเสียภาษีก่อนหน้านี้ เพื่อช่วยลดอุปสรรคและกระตุ้นให้ บจ. กล้าควบรวมกิจการกับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก และทำให้มีการเติบโตได้เร็ว

-รมว.เกษตรและสหกรณ์ คาดว่าในปี 2568 จะส่งออกทุเรียนไปจีนมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งทุเรียนไทยครองส่วนแบ่งตลาดในจีนถึง 57% และผู้บริโภคนจีนยังให้การยอมรับทุเรียนไทยมาก

-บีโอไอแจง "นิสสัน" เดินหน้าลงทุนในไทย ลุยรวมสายการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุน และเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่บุกตลาดไฮบริด

-ตลาดเงินนิวยอร์ก-ตลาดทองคำนิวยอร์ก ปิดทำการวันจันทร์ที่ 17 ก.พ. เนื่องในวันประธานาธิบดี

-โกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำสิ้นปี 2568 เป็น 3,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากเดิมที่ 2,890 ดอลลาร์ โดยให้เหตุผลว่าความต้องการซื้อทองคำจากธนาคารกลางยังคงแข็งแกร่ง โกลด์แมน แซคส์ ระบุเพิ่มเติมว่า ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านการคลัง อาจกระตุ้นให้เกิดการเก็งกำไรและการไหลเข้าของเงินทุนในกองทุน ETF มากขึ้น ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ อาจทำให้ธนาคารกลางต่าง ๆ โดยเฉพาะธนาคารที่ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นจำนวนมาก เพิ่มการซื้อ

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำการกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

ทองคำมากขึ้น

-ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ สำคัญวันนี้ ได้แก่ ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.พ.จากเฟดนิวยอร์ก และ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.พ.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้